

สนค. เชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางปรับใช้นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจโลจิสติกส์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. จะจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการศักยภาพ (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์) เพื่อให้หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนรับทราบแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยยกระดับการดำเนินกิจการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ และต่อยอดการส่งออกบริการได้ในอนาคต

สนค. เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคบริการโลจิสติกส์ด้วยการนำนวัตกรรมมาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคบริการโลจิสติกส์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ รับทราบและนำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปรับใช้และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการศักยภาพ (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์) จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 15.30 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน์ต่อแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์

ภายในงาน จะมีการนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และรับฟังความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ไปจนถึงประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในภาคบริการศักยภาพ (ธุรกิจบริการโลจิสติกส์)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 ผ่านการสแกน QR Code ลงทะเบียน หรือผ่านลิงก์ <https://shorturl.at/eDyu9> และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจุฬารัตน์ โทร. 08 6866 0936 หรืออีเมล jularat.tam@gmail.com และคุณเกวลิณ โทร. 0 2507 8507 หรือผ่าน Facebook : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) และ LOGEX : Center for Logistics Excellence, KMUTT



ลงทะเบียน



เอกสารประกอบ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

11 กันยายน 2567